



Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha:

Tháng 12: Cầu cho Giới Trẻ: Xin cho hết mọi xứ sở biết dứt khoát dẫn thân thực hiện những biện pháp cần thiết, trong việc ưu tiên cho tương lai của giới trẻ, nhất là với những em đang gặp khổ đau!

Số 304 - tháng 12.2019

Kính chúc Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các Bạn Trẻ, các Cháu Thiếu Nhi và Quý Độc Giả của Sống Đạo Một Đại Lễ Giáng Sinh nhiều niềm vui và hy vọng, tràn đầy ân sủng của Chúa Hải Đồng Giêsu.

Một Năm Mới Canh Tý 2020 An Khang - Hạnh Phúc - Trường Thọ đạt được mọi điều mong ước, Các Bạn Trẻ và các Cháu Thiếu Nhi thành công trong việc học hành và tìm kiếm công ăn việc làm.

*Giuse Nguyễn Duy Trinh, CDT
Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý
P. Franz Nguyen SAC*



CỘNG ĐỒNG THÁNH MICAË - TGP PADERBORN & GP ESSEN

Mừng Chúa
GIÁNG SINH

Con Người Chúa Kytô sẽ đến! (Lc 12,39-48)

Con Người Chúa Kytô đến chưa?

Thưa! Chắc chắn trăm phần trăm Con Người Chúa Kytô đã đến rồi! Nhưng về phía con người, đến rồi hay chưa đến, đó là con người có gặp gỡ được (đón nhận được) hay chưa mà thôi. Con Người Chúa Kytô đến rồi, con người có mong muốn gặp hay không, đó là về phần dành cho con người. Nếu con người mong muốn hay khao khát thì “lên đường” tìm kiếm bằng mọi cách để làm sao gặp gỡ được.

Trong Tin Mừng có rất nhiều trường hợp, nhất là những người bệnh hoạn tật nguyền lâu năm, họ đã không ngần ngại vượt qua những bức tường rào cản cho đến khi gặp gỡ được

chính Chúa. Đấng đã đến trần gian để giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, khỏi gánh nặng phận người, khỏi khổ đau của bệnh tật, khỏi đê bệ của ma quỷ, khỏi thống trị của sự chết... “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng...” Khởi đi từ lòng khao khát, nhờ đời sống cầu nguyện trung thành mỗi ngày với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng tôi đã cảm nhận được Chúa giải thoát khỏi những ràng buộc, thay đổi não trạng, nhận ra lòng thương xót của Chúa để rồi từ đó chúng tôi sống tinh thức giữa cuộc đời sống gió bấp bênh...

Sống tinh thức là luôn nhận có Chúa liên lụy vào cuộc sống của mình để rồi chuyện Chúa đến không còn là chuyện bất ngờ (giật mình) nữa. Sống tinh thức là nhận ra Chúa đang có mặt ngay lúc này để Chúa thực hiện những điều tốt đẹp nơi con người yếu đuối mỏng dòn của chúng ta.

“Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa Giêsu đã trả lời cho ông Phêrô bằng câu chuyện người quản gia trung tín, khôn ngoan. Người quản gia là người thuận theo ý chủ. Thực hiện những việc ông chủ đã xếp đặt cách tốt đẹp nhờ đời sống luôn tinh thức để rồi “ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình”. Thật hạnh phúc cho chúng tôi, nhờ đời sống trung thành cầu nguyện mỗi ngày, Chúa đã cho chúng tôi trở nên quản gia của Chúa.

Đó là sống tinh thức có Chúa hiện diện, có Chúa ở cùng, ở với, ở trong... như thế mới cảm nghiệm được Nước của Chúa đã có mặt ngay hôm nay, từ đời này và như thế mới cảm nghiệm được Chúa đã giao ‘tài sản’ của Chúa cho chúng tôi và chúng tôi được làm quản gia Nước của Chúa.

Chúng tôi là những quản gia trung tín nên chúng tôi cần phải tìm hết cách trong cuộc sống của chúng tôi mà phân phát lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện...

“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?”

Chúa đã đặt chúng tôi lên coi sóc và phân phát tất cả tài sản của Chúa. Một lần nữa chúng tôi lại cần xác tín rằng ‘tài sản’ của Chúa là chính Chúa vì Chúa làm gì có những thứ tài sản loài người có như có tiền có vàng có bạc có đô la hay những thứ máy móc kỹ thuật văn minh hiện đại...! Giả dụ Chúa có những thứ ấy mà đưa cho chúng tôi phân phát thì chỉ loáng cái là hết sạch. Có khi lại còn sinh ra muôn vàn giống tội như cướp bóc, chôn chia, giành giật, ghen tương, giận hờn...

‘Tài sản’ là chính Chúa thì chúng tôi tha hồ mà phân phát, dù ngày hay đêm, chẳng bao giờ cạn nguồn. Có phân phát hết đời chúng tôi thì ‘tài sản’ ấy cũng vẫn không thiếu hụt. Càng phân phát càng đầy, càng phong phú, càng sung mãn.

“Đây tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đôn nhiều”. Có vẻ đe dọa hù dọa quá nhỉ! Chúa trao ban chính bản thân Chúa cho chúng con và Chúa cũng muốn chúng con tình nguyện dâng hiến bản thân chúng con cho Chúa và trao tặng bản thân cho tha nhân. Tinh thức để sẵn sàng đón nhận Thánh Ý trong các biến cố cuộc đời vì Thánh Ý là hạnh phúc chứ không phải gây đớn đau. *(bị đôn nhiều nghĩa là mất Chúa đấy)*

Chúa trao ban bản thân Chúa cho chúng con làm cho cuộc đời chúng con hạnh phúc sung mãn lắm nên chúng con càng tình nguyện dâng hiến cho Chúa và tha nhân tất cả bản thân chúng con, không còn giữ riêng cho mình nữa *(như thế hiểu ra y như bị đôn, bị đôn đấy!)*

Con Người đến rồi nên thánh Phaolô khẳng định: “Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa”.

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kytô! Ước chi tất cả Anh Chị Em chúng ta đều là những Người Quản Lý trung tín khi Chúa đến vẫn còn thấy chúng ta tinh thức!

Trân trọng.

P. Franz Nguyen SAC

Đôi Dòng TRI ÂN từ ĐÊM TÌNH THƯƠNG VI - 05.10.2019

Kính thưa Quý Cha, Quý Ông Bà và Anh Chị Em! Các Cháu quý mến!

Kính thưa Quý Ân Nhân của „ĐÊM TÌNH THƯƠNG VI - 2019“!

Vì hoàn cảnh điều kiện khó khăn nên sau một thời gian dài dấn đoạn hơn 7 năm, Ca Đoàn Têrêsa thuộc Cộng Đồng Thánh Micae - TGP Paderborn & GP Essen, dù với biết bao băn khoăn và lo lắng, Anh Chị Em Ca Đoàn đã tổ chức „Đêm Tình Thương VI“ vào ngày thứ bảy 05.10.2019 tại tỉnh Oberhausen để quyên góp hỗ trợ công tác từ thiện của Dòng Phanxicô Việt Nam tại Kontum-Pleiku, qua trung gian và sự giới thiệu của Cha GB. Vũ Chí Thiện, cho Chương Trình Giáo Dục với công việc cụ thể là xây nội trú cho các con em nghèo dân tộc thiểu số có điều kiện được ăn ở và học tập.

Trước hết, Anh Chị Em Ca Đoàn Têrêsa xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã chở che và ban cho Đêm Tình Thương VI được mọi sự thuận tiện tốt đẹp.

Và để có được mọi sự tốt đẹp này, Ca Đoàn Têrêsa đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cộng tác giúp đỡ của Cha Tuyên Úy Franz Nguyễn Ngọc Thủy, Quý Cha, Quý Ông Bà Cô Chú, Quý Anh Chị Em và các Cháu trong cũng như ngoài Cộng Đồng.

Thưa Quý Cha cùng toàn thể Quý Vị, qua sự yêu thương chia sẻ của Quý Cha và Quý Vị, Đêm Tình Thương VI - 2019 đã quyên góp được 6.500 EURO cho mục đích từ thiện nêu trên và đã trao cho Cha GB. Vũ Chí Thiện để gửi về Dòng Phanxicô VN tại Kontum-Pleiku.

Nơi đây, Anh Chị Em Ca Đoàn Têrêsa xin nói lên từ đáy lòng tâm tình biết ơn đến Quý Cha, Quý Ông Bà Cô Chú, Quý Anh Chị Em và các Cháu đã động viên khích lệ, tận tình hy sinh giúp đỡ và nhất là đã đến tham dự ủng hộ cho Đêm Tình Thương VI. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn đến những Ân Nhân, cho dù đã không thể đích thân tham dự, nhưng đã gửi ủng hộ hiện kim cũng như những món ăn cho quây hàng Đêm Tình Thương.

Cũng trong tâm tình này, đặc biệt xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các Anh Chị Em và các Cháu, ngoài cũng như trong Gia Đình Ca Đoàn Têrêsa bé nhỏ và Band A7 đã cố gắng hiến cho Đêm Tình Thương VI - 2019 một chương trình văn nghệ thật tươi vui, trẻ trung và dễ thương. Trong yêu thương này chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và cùng cảm ơn nhau!

Kính chúc Quý Cha, Quý Vị, Quý Ông Bà Cô Chú cùng toàn thể Anh Chị Em và các Cháu luôn tươi vui, mạnh khỏe và mọi sự may lành. Hy vọng trong tương lai Ca Đoàn sẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ thật nhiệt tình của Cả Nhà!

Trân trọng kính chào!

Đại diện Ca Đoàn Têrêsa PE, tháng 11 - 2019

Martinô Phạm Duy Vũ - Ca Đoàn Trưởng / Trưởng Ban Tổ Chức Đêm Tình Thương VI - 2019

Châu Ro ngày 29.11.2019



Thư Cảm ơn của Anh Chị Em Châu Ro

Kính Cha Phanxicô và Cộng Đồng Thánh Micae!

Vì vụ mùa lúa vừa gặt xong năm 2019, nên Anh Chị em Châu Ro sẽ chuyển sang trồng bắp cho năm tới 2020. Bên cạnh đó có 3 gia đình thay vì trồng bắp, đã xin hỗ trợ để trồng cây Ca-cao. Cây Ca-cao giá 5000đ đến 7000đ/1 cây. Con đã mua được 600 cây. Như vậy cho mỗi gia đình được chia là 200 cây. Cây Ca-cao trồng 3 năm mới có trái. Trái ra quanh năm. Bán tươi 5000đ/ký, bán khô 45000đ/ký. Cứ 3 ký tươi phơi thì được 1 ký khô. Đất ở đây có thể trồng Ca-cao. Nhưng còn quá ít

người trồng Ca-cao. Đa số đăng ký trồng bắp. Chỉ mất mấy tháng là có ăn. Chúng con đang chờ thống kê số lượng người trồng bắp và số ký cho từng hộ.

Con cũng hỗ trợ cho 1 gia đình 1 cái giêng sinh hoạt đảo tay hết 2 triệu, cho gia đình Bà Dương Thị Hội (Bà Tư Hội), người dân tộc Châu Ro. Bà có một người con tâm thần. Chồng bà cũng không tinh trí cho mấy. Gian bếp cũ của bà cách đây mấy ngày gió thổi sập luôn. Nên con đã sử dụng 3.000.000 đồng = 120 Euro để mua xi măng và tôn dựng lại cho bà cụ. Số tiền còn lại chúng con tiếp tục mua Bắp Giống cho Anh chị Em Châu Ro.

Anh Chị Em Châu Ro chúng con hết sức cảm ơn sự ân cần, chăm lo cho Anh Chị Em Châu Ro chúng con. Xin Chúa thương chúc lành cho cha Phanxicô và Cộng Đồng Micae. Xin Cha và Cộng đồng cũng thêm lời cầu nguyện cho Anh Chị Em Châu Ro chúng con. Chúng con cũng hy vọng Cha và Cộng Đồng Thánh Micae tiếp tục quảng đại giúp đỡ Anh Chị Em Thiều Số Châu Ro chúng con.

NT. Maria Bích Mai, Dòng Đaminh Bà Rịa.

Danh Sách Tân Ban Đại Diện CĐ Nữ Vương NK 2019-2022

Cộng Đoàn Trưởng: Giuse Trần Viết Thế - **Phó Nội Vụ:** Giuse Nguyễn Văn Linh.

Phó Ngoại Vụ tạm thời: Maria Vũ Thị Kim Nguyệt. - **Thư ký:** Maria Đoàn Thị Lê Trinh.

Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thị Kim Chi.

Chân thành cảm ơn Ban Cựu Đại Diện CĐ trong suốt những năm sinh hoạt với Cộng Đoàn trong niềm Hân Hoan, với những Hy Sinh, Quên Mình thật lớn lao! Xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần của Ngài trên Ban Tân Đại Diện CĐ để họ chu toàn công việc Phụng Sự Cộng Đoàn đã được trao phó!

Danh Sách Tân Ban trị Sự Đoàn Liên Minh Thánh Tâm NK 2019-2022:

Qua những khích lệ góp ý trao đổi và đề nghị thì Tân Ban Trị Sự mới cũng được thành hình trong sự vui tươi của toàn thể các đoàn viên hiện diện:

Đoàn Trưởng: Ô. Bùi anh Tuấn - **Ngoại vụ:** Ô. Lê văn Long

Nội vụ: Ô. Tony Phạm Điềm - **Thư ký kiêm thủ quỹ:** Ô. Đặng quốc Thanh

Các nhóm trưởng các vùng:

Vùng Unna, Dortmund: Ô. Vũ tiến Hùng

Hagen, Witten, Herne: Ô. Thuyết

Oberhausen, Essen: Ô. Lê anh Tuấn, Ô. Đỗ Vinh.

Chân thành cảm ơn Sự Đồng Hành nhiều năm của Cựu Ban Trị Sự. Xin chúc mừng Tân Ban Trị Sự. Xin Chúa trả công cho Cựu Ban trị Sự và chúc lành cùng thêm nhiều Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần cho Tân Ban trị Sự!

Những Bài Thánh Ca Đại Lễ Giáng Sinh Cộng Đồng Thánh Micae 25.12.2019

NL: Tiếng Hát Thiên Thần PC 627

ĐC/Alleluia: Lễ Ngày Giáng Sinh PDF

DL: Lễ Vật Giáng Sinh PDF

HL: Đêm Thánh Vô Cùng PC 610

KL: Hang Bê Lem PC 585 - Bộ Lễ : Seraphim

Mời tập hát tổng hợp

Ban Thánh Ca Cộng Đồng xin mời tất cả các ca đoàn Cäcilia, Mông Triệu, Vincente, Tê-rêxa và tất cả anh chị em (dù không thuộc các ca đoàn trên nhưng vẫn luôn luôn có mặt trong

những lần tập hát chung cho các thánh lễ trọng của Cộng Đồng) cùng về tập hát chung chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh Cộng Đồng vào lúc 14g30 ngày 10.11.2019 tại hội trường nhà xứ Dreifaltigkeit - Helmholtzstr.7 - 44649 Herne. Ước mong tất cả cùng nhau mời gọi đi tập hát cho đông đảo. Xin nhắc lại chúng ta còn một lần tập hát nữa trong tháng 12: Lúc 14g30 ngày 15.12 tại hội trường nhà xứ St. Michael - Westerbleichstr. 42 - 44147 Dortmund.

Tập hát chung cho Cộng Đồng

Trước các thánh lễ lớn của Cộng Đồng các ca trưởng của Ban Thánh Ca sẽ luôn luôn tập hát cho mọi người tham dự. Vậy Ban Thánh Ca ước mong mọi người đi tham dự thánh lễ nhớ mang theo sách Phụng Ca III và cùng nhau kêu gọi vào nhà thờ trước thánh lễ 30 phút để cùng tập hát chung hầu mỗi người có thể hiệp thông và hiệp dâng thánh lễ cách sốt sắng hơn vì chúng ta không đến để xem lễ; nhưng đến để cùng nhau dâng lời tôn vinh, ngợi khen và chúc tụng Chúa chúng ta.

Những bài Thánh Ca Lễ Đầu Năm Canh Tý Cộng Đồng Thánh Micae 01.02.2020

- NL: Xuân Hy Vọng PC III 726
- ĐC: Alleluia: Kỳ Công của Chúa PDF
- DL: Dâng Ngài PC III 542
- HL: Xuân Tạ Ơn PDF
- KL: Mẹ Rất Nhân Từ PC III 835 - Bộ Lễ: Seraphim

Mời tập hát tổng hợp

Ban Thánh Ca Cộng Đồng xin mời tất cả các ca đoàn Cäcilia, Mông Triệu, Vincente, Tê-rêxa và tất cả anh chị em (dù không thuộc các ca đoàn trên nhưng vẫn luôn luôn có mặt trong những lần tập hát chung cho các thánh lễ trọng của Cộng Đồng) cùng về tập hát chung chuẩn bị cho Thánh Lễ Đầu Năm Canh Tý 2020 vào lúc 14g30 ngày 15.12.2019 tại hội trường nhà xứ St. Michael - Westerbleichstr. 42 - 44147 Dortmund Ước mong tất cả cùng nhau mời gọi đi tập hát cho đông đảo.

Tập hát chung cho Cộng Đồng

Trước các thánh lễ lớn của Cộng Đồng các ca trưởng của Ban Thánh Ca sẽ luôn luôn tập hát cho mọi người tham dự. Vậy Ban Thánh Ca ước mong mọi người đi tham dự thánh lễ nhớ mang theo Phụng Ca III và cùng nhau kêu gọi vào nhà thờ trước thánh lễ 30 phút để cùng tập hát chung hầu mỗi người có thể hiệp thông và hiệp dâng thánh lễ cách sốt sắng hơn vì chúng ta không đến để xem lễ; nhưng đến để cùng nhau dâng lời tôn vinh, ngợi khen và chúc tụng Chúa chúng ta.

Thay mặt Ban Thánh Ca Cộng Đồng Phanxicô Trần Đức Trang.

Thành kính Phân Ưu

Cụ Phanxicô Đặng Ngọc Vân, sinh ngày 24.06.1931 tại Nam Trực – Nam Định – VN; thân Phụ của Các Anh Chị Thanh Hằng và Anh Chị Thanh Bình, CĐ CTTĐ VN, Anh Chị Dung Minh, CĐ Thánh Cả Giuse, đã được Chúa gọi về ngày 24.10.2019 tại tư gia - Köln, Đức Quốc, hưởng thọ 88 tuổi.

Cộng Đồng thành kính phân ưu và chia buồn với ÔB Thanh Hằng, ÔB Thanh Bình và Ông Bà Minh Dung cùng Đại Tang Quyên! Xin Chúa là Cha Nhân Từ cho Linh Hồn Phanxicô được vào hưởng nơi Thanh Bình, Sáng Láng và đầy tràn Niềm Vui và Hạnh Phúc.

Thông Báo về việc Hành Hương

Từ ngày tôi bị 3 lần nhồi máu cơ tim/Schlaganfälle thì sức khỏe của tôi không còn được như xưa nữa. Bác Sĩ và một số người khuyên tôi không nên tổ chức cho Cộng Đồng đi hành hương xa và lâu ngày bằng Máy Bay nữa. Do đó tôi quyết định từ nay sẽ cùng đi Hành Hương với Anh Chị Em trong một ngày và tại những nơi hành hương gần nhà mà thôi. Tôi khuyên Anh Chị Em nên kiếm những chuyến Hành Hương mà Anh Chị Em ưa thích do Các Cha Tuyên Úy khác tổ chức và ghi danh đi với các ngài nhé!

Giáo Lý Hôn Nhân 2020

Các Bạn Trẻ thân mến!

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2020 sẽ không tổ chức vì lý do không có ai ghi danh. Những Bạn Trẻ có ý định tiến đến Hôn Nhân nên đi tham dự khóa Giáo Lý do các Địa Phương, Xứ Đức hay các Tòa Giám Mục Đức tổ chức. Xin Các Bạn hãy liên lạc để có thể hẹn Termin làm Đám Cưới với tôi cho năm 2020.

Ai đã được rửa tội tại VN thì phải lo xin giấy Chứng Nhận Rửa Tội của Giáo Xứ VN trước kia mình được chịu rửa tội. Giấy chứng Nhận không được quá 6 tháng tính đến ngày Thành Hôn! Đến hết tháng 12 này, nếu không có ai muốn giữ Termin cho Đám Cưới của mình, thì tôi không chắc chắn bảo đảm cho Đám Cưới của họ trong năm 2020 vì tôi có quá nhiều Termine.

Giáo Lý Hôn Nhân 2020

Các Bạn Trẻ thân mến!

Khóa Giáo Lý Hôn Nhân 2020 sẽ không tổ chức vì lý do không có ai ghi danh. Những Bạn Trẻ có ý định tiến đến Hôn Nhân nên đi tham dự khóa Giáo Lý do các Địa Phương, Xứ Đức hay các Tòa Giám Mục Đức tổ chức. Xin Các Bạn hãy liên lạc để có thể hẹn Termin làm Đám Cưới với tôi cho năm 2020.

Ai đã được rửa tội tại VN thì phải lo xin giấy Chứng Nhận Rửa Tội của Giáo Xứ VN trước kia mình được chịu rửa tội. Giấy chứng Nhận không được quá 6 tháng tính đến ngày Thành Hôn! Đến hết tháng 12 này, nếu không có ai muốn giữ Termin cho Đám Cưới của mình, thì tôi không chắc chắn bảo đảm cho Đám Cưới của họ trong năm 2020 vì tôi có quá nhiều Termine.



Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2020

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2020 sẽ phát hành. Cộng Đoàn hay Gia Đình nào cần thì xin liên lạc với Cộng Đoàn Trưởng để đặt nơi Cha T.Ú. Giá tiền sẽ được thông báo sau.

Xin Các Cộng Đoàn Trưởng trong kỳ họp Khoáng Đại tại Dinslaken vui lòng cho biết Cộng Đoàn mình cần bao nhiêu cuốn để Cha T.Ú đặt trước.

Tôi đã được về nhà sau khi nằm khám nghiệm tại Bệnh Viện Tin Lành Siegen

Anh Chị Em quý mến!

Nhờ sự cầu bầu chăm chỉ và liên li của Quý Cha, Quý Sơ và Anh Chị Em sau khi nằm khám bệnh tại Nhà Thương Tin Lành tại Siegen thì tôi đã được cấp giấy xuất viện của Bác Sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phu Nhân của Anh Nguyễn Duy Hoàng, Cựu Phó Ngoại Vụ Liên Đoàn Công Giáo nhiệm kỳ trước, Con Dâu của Ông Bà Nguyễn Duy Sâm, CĐ Thánh Cả Giuse.

Bác sĩ Ngọc đã tận tình chăm sóc cho sức khỏe và bệnh tình của tôi rất chu đáo. Thỉnh thoảng lại còn chở về nhà cho thưởng thức các món ăn Việt Nam do Dì Sâm nấu nướng! Chị

Ngọc rất ân cần, niềm nở và rất chân, thân tình. Nhờ sự Tận Tình lo lắng để tôi được vào trong Bệnh Viện tại Siegen là một nỗ lực và tài của Chị Ngọc!

Tôi đã được xuất viện chiều hôm qua ngày 26.11.2019 và sau đó còn được Chị Ngọc chở về nhà Chị tịnh dưỡng đến trưa nay sau khi thuốc mê hoàn toàn tan biến thì tôi đã trở về nhà!!

Chân thành cảm ơn những sự thông cảm, lo lắng, hỏi thăm và cố ý muốn đến thăm tôi trong Bệnh Viện; thậm chí có Chị còn kêu cứu đến Cha Giuse Nguyễn Đình Long xin cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa cho tôi chóng lành.

Biết rằng Cả Nhà lo lắng cho tôi nên tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa sức khỏe và mọi sự của tôi! Hy vọng sức khỏe của tôi ngày càng bình phục trở lại, khả quan hơn để được tiếp tục phụng sự Anh Chị Em.

Xin chân thành cảm ơn Chị Bác Sĩ Ngọc, Gia Đình Bác Sĩ Ngọc, Quý Cha, Quý Sơ và Anh Chị Em! Xin Chúa chúc lành và ban ơn đến Chị và Gia Đình Bác Sĩ Ngọc, Quý Cha, Quý Sơ và Anh Chị Em!

Trân trọng.

TÁM LÒNG VÀNG

*„Không ai giàu đến độ, không còn thấy cần phải nhận,
và cũng không ai nghèo đến mức, không còn cái gì để cho!“*

Quý Tình Thương đã giúp đỡ:

1. Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm qua Sơ Maria Thêresia Nguyễn Thị Kim Dung giúp những người nghèo, bệnh tật: 500,00€
2. Ca Đoàn Têrêsa giúp Chương Trình Cứu Trợ Đồng Bào Thiếu Số Giaray của Cha Gioan Vũ Chí Thiện qua Đem Tình Thương: 6.500,00€

Quý Tình Thương

- Dịp Bồn Mạg CĐ Nữ Vương: 300,00€
- Ông Từ người Việt của Dom zu Minden: 20,00€
- Gia Đình Trẻ CĐ Thánh Gia Thất: 250,00€
- Bà Thúy Wetten, CĐ Thánh Mẫu Mân Côi: 200,00€
- Dịp Bồn Mạg CĐ Cäcilia: 220,00€
- Dịp Bồn Mạg Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: 205,00€
- Một Ân Nhân, Herne: 200,00€

Chân thành cảm ơn tất cả những chia sẻ thật rộng rãi và quảng đại của Anh Chị Em. Xin Thiên Chúa chúc lành, trả ơn và gìn giữ Anh Chị Em và Gia Đình mọi nơi, mọi lúc.

Những Anh Chị Em đã ra đi trước chúng ta trong tháng 11+12

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn:

- Chị Maria Nguyễn Hoàng Minh Trang, CĐ Lippstadt. 02.12.2008
- Bà Susanna Trần Chánh, CĐ Thánh Mẫu MC. 05.12.2012
- Cháu Giuse Lê Gia Hy, CĐ Thánh Vincentê. 08.12.2011
- Bà Maria Nguyễn Thị Nghiêm, CĐ Thánh Cả Giuse 09.12.2017
- Cụ Phêrô Lê Văn Phận, CĐ Thánh Gia Thất. 12.12.2009
- Ông Vincente Nguyễn Văn Sô, CĐ Mẹ Fatima. 12.12.2016
- Bà Josefine Đinh Thị Lan Hương, CĐ Mẹ Fatima. 13.12.2005



- Bà Maria Huỳnh Thị Tuyết Mai, CĐ Các Thánh TĐ. 15.12.2010
- Ông Cosimo Hoàng Văn Nha, CĐ Các Thánh TĐ. 15.12.2009
- Cụ Maria Nguyễn Thị Sa, CĐ Thánh Vincentê. 17.12.2013
- Ông Trương Minh Nhuệ, CĐ Thánh Cả Giuse. 17.12.2014

được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Lịch trình Thánh Lễ cho tháng 11 & 12.2019

T6	06.12	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 19g Thánh Tâm Chúa Giêsu.
T7	07.12	Nhà Cha T.Ú. 10g00 Thánh Lễ kính Trái Tim Đức Mẹ. Cha Cố rước Đức Mẹ và sau Thánh Lễ mời Cả Nhà ở lại.
T7	07.12	46119 Oberhausen. Tackenberg Str. 142 - St. Jakobus 14g30 GT - 15g TL.
CN	08.12	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 15g00 Thánh Lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
T7	14.12	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 11g00 Thánh Lễ Cao Niên
T7	14.12	44147 Dortmund. Westerbleichstr. 42. St. Michael. 14g30 GT - 15g00 TL.
CN	15.12	33102 Paderborn. Neuhäuser Str. 78a. St. Georg. 15g00 Thánh Lễ
T7	21.12	33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. 14:30giờ GT - 15g00 Thánh Lễ
CN	22.12	32545 Bad Oyenhausen, St. Peter und Paul Kirche, West Korso 11.CĐ Nữ Vương. 14:30giờ GT - 15g00 Thánh Lễ
T4	25.12	Giáng Sinh Cộng Đồng. 14g Đại Lễ Giáng Sinh tại St. Bonifatius, nhà cha Tuyên Úy
T5	26.12	58099 Hagen. Overbergstr. 67. Christ-König. 14g30 GT - 15g00 TL

Báo trước Thánh Lễ cho tháng 01.2020

T7	04.01	45147 Essen - Holterhausen. Holbein Strasse 16. St. Mariä Empfängnis. 15g00 Thánh Lễ BM CĐ Thánh Gia Thất.
T7	11.01	59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth. 14g30 GT - 15g00 TL
T7	18.01	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. 15g00 Thánh Lễ Giỗ Mãn Tang Cụ Đaminh Phan Văn Uy.
CN	19.01	33102 Paderborn. Neuhäuser Str. 78a. St. Georg. 15g00 Thánh Lễ mừng Bồn Mạng CĐ Don Bosco.
T7	25.01	59174 Kamen - Dunkle str. 4. Heilige Familie. 15g00 Thánh Lễ Đầu Năm CĐ CTTĐVN.

Pater Franz Nguyen SAC - Glockenstr. 7 - 44623 Herne

Tel.: 02323-1474998 - Handy: 0177-3737453

Home Page: www.songdao.de - Email: franz.nguyen@pallottiner.org

Vietn. Kath. Mission - Bank im Bistum Essen

IBAN: DE65 3606 0295 0013 2254 19 - BIC: GENODED1BBE